

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ สศก.ชี้รัฐช่วยดันยางกระเตื้อง
๒. สรุปผลตลาดกล้วยไม้
๓. ยังไม่กระเตื้อง
๔. รัฐบาลจัดงบ๓พันล้านปล่อยกู้ช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง
๕. เกาะข้าวเกษตร
๖. ติดตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายางพารา
๗. สวนยางซึบ.แก้ปัญหาดินทาง
๘. ไทยถกอินโดฯเร่งเอ็มโอยู ช่วยบริษัทร่วมทุนทำประมง
๙. ไทยลั่นอินโดปลดล็อกกัญ ร่วมทำประมง
๑๐. อบจ.ภาคใต้ชวนรับใช้ยางพาราทำถนน
๑๑. นครสวรรค์ผู้ดูแลที่เชื่อมโยง เสริมสภาพคล่องเงินสหกรณ์
๑๒. พังงาเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่อาเซียน
๑๓. อุตสาหกรรมออปโป้จัดการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
๑๔. ไทยนำสินค้าเกษตรร่วมนิทรรศการ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๕. เกษตรนวัตกรรม: พัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
หน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ สกก.ชี้รัฐช่วยดันยางกระเตื้อง

นายเลอศักดิ์ วิวัตรกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ขางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยขางพาราราคาสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และสุกร เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ปี 2557 พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 11.12 ได้แก่ ขางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยขางพาราราคาลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ มันสำปะหลัง และ

ปาล์มน้ำมัน

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2557 พบว่า ลดลงร้อยละ 3.75 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ขางพารา และสุกร

หากเทียบกับเดือนมกราคมปี 2557 พบว่า ภาพรวมผลผลิตสูงขึ้น ร้อยละ 1.19 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ขางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะต่ำกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2558 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง และกาแฟ

สรุปผลตลาดกล้วยไม้: นายเลอศักดิ์วีระกุลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้ประเมินผลการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ หลังจากจัดงานได้เป็นระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท่าเนียบรัฐบาลนั้น พบว่ายอดจำหน่ายสินค้ามีมูลค่ารวม 2,084,740 บาท มีผู้เข้าชมงานประมาณ 10,000 คน อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมงานเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงในเรื่องสถานที่จอดรถ รวมทั้งเพิ่มขนาดป้ายบอกสถานที่จอดรถให้ชัดเจนและเพิ่มจำนวนรถสุวให้เพียงพอ.

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๘

ยังไม่กระเดื่อง : นายเลอศักดิ์วีวระกุลไพบุตย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร จากดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ม.ค.58 พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.10% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.57 แต่ลดลง 11.12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ คาดว่า ดัชนีราคาในเดือน ก.พ.58 จะยังใกล้เคียงกับตัวเลขเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา.

รัฐบาลจัดงบ 3 พันล้านปล่อยกู้ ช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง

กระทรวงเกษตรฯ จัดงบกว่า 3 พันล้าน ปล่อยเกษตรกรกู้ตำบลละ 1 ล้าน ผ่าน ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ด้านกรมชลประทานระบุแล้งน้ำปรี้งปลูกข้าวเกินแผนไปแล้ว 2.9 ล้านไร่ คาด 10% เสียหายแน่ ขณะลุ่มเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้เพียง 800 ล้านลูกบาศก์เมตร เดือนยอมรับชะตากรรม

นายสุวิพันธุ์ ดันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวานนี้ (17 ก.พ.)

นายสุวิพันธุ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากภัยแล้ง ซึ่งมีการพูดคุยกับ 3 กระทรวงหลักได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแก้ไขปัญหาละลอกหน้าและการเตรียมการแก้ไขระยะยาว เช่น การขุดบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรในระดับตำบลจำนวน 3,051 แห่ง ตำบลละ 1 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำเงินลงไปให้เกษตรกร แต่จะให้ผ่านธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ให้ออมตีวงเงินให้เกษตรกรได้กู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าในการประชุม ครม. วันที่ 18 ก.พ. นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะรายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2557-30 เม.ย. 2558 ซึ่งในปีนี้ถือว่าน้ำมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด (16 ก.พ.) มีปริมาณน้ำรวมกัน 42,171 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 60% ของความจุอ่างฯ

๑๒ อ่านต่อหน้า > 13

: รัฐบาล

ในจำนวนนี้สามารถใช้น้ำได้จริงเพียง 40% เท่านั้น ที่เหลือต้องสำรองเอาไว้ โดยปริมาณน้ำดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีน้ำในอ่างทั้งสิ้น 66% และมีน้ำใช้การได้ 49%

ปริมาณน้ำที่ใช้การดังกล่าวประมาณ 18,668 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 8,173 ล้าน ลบ.ม. หรือ 59% ของแผนการจัดสรรน้ำทั้งประเทศที่กำหนดไว้ 13,784 ล้าน ลบ.ม. โดยการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ใช้เพื่อเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน รวม 4.72 ล้านไร่ แต่ปลูกเกินกว่าแผนแล้ว 2.91 ล้านไร่ จากที่กำหนดไว้ 1.81 ล้านไร่เท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจของกรมชลประทานพบว่า พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนี้ ประมาณ 10% จะเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้จุดความเสียหายและรายงานให้กระทรวงเกษตรฯ รับทราบในสัปดาห์หน้า

"พื้นที่ปลูกข้าวน้ำที่มากกว่าแผนนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรงดทำนาปรังไปแล้ว ดังนั้นเกษตรกรเองจะรู้ตัวว่าในปีนี้จะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ทุกอย่างจะต้องรับความเสี่ยงเอาเอง น้ำที่มีอยู่ในเขื่อนขณะนี้จะต้องให้ความสำคัญจัดสรรนาเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การสำรองไว้เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกฤดูฝน ซึ่งฝนอาจตกล่าช้าหรือเกิดภาวะฝนทิ้งในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก และเพื่อการอุตสาหกรรม" นายทองเปลว กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง มีปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างขณะนี้ 453 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรหรือใช้ในช่วงแล้งทั้งสิ้น 229 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเริ่มฤดูฝนวันที่ 1 พ.ค.จะมีน้ำใช้การได้ประมาณ 224 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่าง 2,672 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำในช่วงแล้ง 445 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเริ่มต้นฤดูฝนจะมีน้ำใช้การได้ 2,227 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่าง 4,445 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำในช่วงแล้ง 830 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเริ่มฤดูฝน จะมีน้ำใช้การได้ 3,615 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่าง 581 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำในช่วงแล้ง 231 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเริ่มฤดูฝนจะมีน้ำใช้การ 350 ล้าน ลบ.ม. ภาคใต้ มีปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่าง 4,880 ล้าน ลบ.ม. สามารถใช้ในอ่างแล้งได้ 1,126 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเริ่มฤดูฝนจะมีน้ำใช้การได้ 3,754 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการใช้น้ำมากที่สุด ในป็นี มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย กรมชลประทานได้วางแผนการจัดสรรส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง คงเหลือการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

และรักษาระบบนิเวศน์ ให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งเท่านั้น โดยผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ล่าสุด ณ 16 ก.พ. 2558 มีพื้นที่ทำนาปีต่อเนื่องและนาปรังในเขตชลประทาน รวมกัน 3.81 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปีต่อเนื่อง 8.9 แสนไร่ และนาปรัง 2.92 ล้านไร่ เกือบเกี่ยวไปแล้ว 9.1 แสนไร่ ผลการใช้ น้ำ (16 ก.พ. 58) มีการใช้น้ำตามแผนจัดสรรน้ำไปแล้ว 2,016 ล้าน ลบ.ม. หรือ 70% ของแผนที่กำหนดไว้ 2,900 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ำใช้ได้ตามแผนฯ ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งในเดือน เม.ย. นี้ ประมาณ 800 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น

"หากทุกพื้นที่มีการใช้ตามแผนทุกพื้นที่จะมีน้ำเพียงพอกับความต้องการ แต่หากมีเหตุการณ์เช่นตกทิ้งช่วง ใน 3 เดือนแรก คือช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. จะต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อส่งให้การอุปโภคบริโภคในภาคเหนือและภาคกลางเฉลี่ยวันละ 0.18 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 0.46 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตก มีความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 1.37 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกมีความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 0.19 ล้าน ลบ.ม. ภาคใต้มีความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 0.82 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 8.41 ล้าน ลบ.ม. นายทองเปลว กล่าว

ชาวชัยนาทขาดแคลนน้ำ

นางประนอม อินสุภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท กล่าวว่า หมู่บ้านเขาเกลือ ต.หนองมะโมง เป็นพื้นที่ราบสูง ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนต.ค.-พ.ค. แต่ละปีนานถึง 8 เดือน ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ ในหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวน 134 ครัวเรือน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปาของหมู่บ้านแห้งขอด ต้องแต่ปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านม. ซึ่งปกติจะแห้งประมาณเดือน มี.ค. ปีนี้แห้งเร็วกว่าทุกปี ทำให้น้ำประปาไม่มีใช้

ขณะนี้เทศบาลตำบลหนองมะโมง นำน้ำมาไม่ถึงสำรองน้ำ ที่ประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน วันละ 3 เที่ยว และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะรถน้ำเทศบาลมีคันเดียว แต่ต้องดูแลหลายหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านเราเดือดร้อนก่อน หมู่อื่นๆ หากแหล่งน้ำยากมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยขุดลอกสระน้ำที่เก็บน้ำดิบ สำหรับทำน้ำประปาของหมู่บ้านที่สิ้นเงินเพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น และใช้ได้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

นายชูชีพ สุพบตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง กล่าวว่า พื้นที่บ้านเขาเกลือหมู่ที่ 8 เป็นพื้นที่ชายแดนของตำบลหนองมะโมง เชื่อมต่อกับบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี การให้ความช่วยเหลือ โดยใช้รถนำน้ำมาส่งเป็นน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านเขาเกลือ ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา วันละ 3 เที่ยวๆ ละ 12,000 ลิตร ระยะทางไปกลับประมาณ 30 กิโลเมตร โดยนำน้ำมาจาก 2 แหล่ง คือ ที่หมู่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง โดยต้องจ่ายค่าน้ำเที่ยวละ 200 บาท



เกาะข่าวเกษตร
เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธ
ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558... ○ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และ สหกรณ์
การเกษตรปราสาท จำกัด ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจข้าว
สหกรณ์ ที่มาศึกษาดูงานโรงสีข้าว และศูนย์
เรียนรู้ฝักาสรีน ที่สหกรณ์การเกษตร
ปราสาท จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
ธุรกิจข้าวสหกรณ์ และเป็นการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือ ระหว่างสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร... ○ นายศุภวัฒน์ โกมลมาลัย
ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ กรมประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมา
จากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ร่วมปลูกคั้น
มะม่วงแก้ว ศรีสะเกษ 007 ในโครงการปลูก
ไม้ผลยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวน 10 คั้น ณ บริเวณอาคารสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๘ รอบ
พระชนมพรรษา งานประมง และพื้นที่สวน
รุกขชาติ งานวิชาการเกษตรยางคอกทอย ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เมื่อวันก่อน... ○
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

จังหวัดสงขลา กำหนดจัดฝึกอบรมหลัก
สูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุดิบทราย
ทางการเกษตร" ประจำปี 2558 จำนวน ๒
รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 25 มีนาคม 2558
สำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมครบ ๕ ปี รุ่น
ที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 26-27 มีนาคม 2558
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม... ○
นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมือง
ราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี ให้การต้อนรับคณะครู
และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใน
โอกาสเข้าเรียนรู้เรื่อง ผักปลอดสารพิษ ณ
แปลงผักหน้าสำนักงานเกษตร อ.เมือง
จ.ราชบุรี เมื่อวันก่อน... ○

"คิด ทางไทย"

ติดตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายางพารา

22 นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการ มีการจัดระบบการซื้อขายที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคา อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรด้วย
ยาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่เรียก
ซื้อขายแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจาก ร้องให้เพิ่มจำนวนจุดรับซื้อให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
เกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูล ความสะดวกในการซื้อขายอีกด้วย
ภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลาง พร้อมกับนี้คณะยังได้เดินทางไปยัง
ยางพารา ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัทเซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด สาขาบาง
โดยมี นายจรัญ พ่วงที พนักงานส่งมอบ กล้า จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบระบบการ
ยางพารา ฝ่ายบริการ สำนักงานตลาดกลาง ผลิตยางแผ่นดิบรมควันอัดก้อนและโกดัง
ยางพาราสงขลา ให้การต้อนรับ เก็บยาง ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องการทยอยนำยาง
ทั้งนี้คณะติดตามได้เข้าชมกระบวนการ แผ่นรมควันที่อัดก้อนแล้วไปเก็บยังโกดัง
ซื้อขายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และได้มี เพื่อให้สามารถมีพื้นที่ในการรับยางแผ่นรม
โอกาสพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นำยางมา ควันมาผลิตได้มากขึ้น และตรวจสอบโกดัง
ขาย พบว่า สามารถขายยางได้ราคาสูง เกษตรกร แสงทองรีบเบอร์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บยาง
มีความพอใจกับการดำเนินโครงการฯ และ แห่งใหม่ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
คิดว่าสำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา อีกด้วย.

สวนยางซีรับแก้ปัญหาฝืดทาง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นายทศพล ขวัญรอด แกนนำภาคีเครือข่ายสวนยางและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ตรวจสอบราคายางพาราพบว่า เกษตรกรยังไม่สามารถขายน้ำยางสดได้ที่ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศเอาไว้ รวมทั้งประกาศว่าจะทำให้ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ราคา 65 บาทให้ได้ แต่ยังคงค่าความเป็นจริงราคาในท้องตลาดที่มีการซื้อขายขณะนี้ไม่ถึง 63 บาทต่อก.ก. และราคาน้ำยางสดยังต่ำต่อเนื่อง ในราคา 35 บาทต่อก.ก. ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน

“ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ จะประชุมวันที่ 20 ก.พ.นี้อีกครั้งที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะเน้นเรื่องการเสนอข้อเท็จจริงให้กับรัฐบาล เพราะกลไกของกระทรวงเกษตรฯ ยังแก้ปัญหาไม่ถูกทาง และไม่ถึงเกษตรกรตัวจริง” นายทศพลกล่าว

นายทศพลกล่าวว่า ส่วนที่นายอำนาจได้ให้สหกรณ์เข้าซื้อน้ำยางสดและยางดิบไปแปรรูปเพื่อขายในตลาดภายในโครงการมูลนิธิกั้นชน พบว่ายังซื้อน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 10 เท่านั้น สหกรณ์ที่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดกลางสงขลาได้ เพราะต้องรอเข้าคิวนาน 3-4 วัน ทำให้สหกรณ์แบกรับภาระเรื่องค่าขนส่งไม่ไหว เกษตรกรจึงกลับมาขายให้กับกลุ่มพ่อค้าเหมือนเดิม

“ในการประชุม ครม.วันที่ 17 ก.พ.นี้ ที่กระทรวงเกษตรฯ ยังจะขออนุมัติงบอีก 8 พันล้านบาท เพื่อซื้อน้ำยางสด ฉะนั้นนายอำนาจทำถูกแล้วหรือที่ช่วยแค่พ่อค้า อีกทั้งปัญหายางเก่าในโกดัง 2.1 แสนตันจากรัฐบาล.ส.ยิ่งล้นก้น ชินวัตร ก็ยังขายไม่ได้ ขณะนี้มียางใหม่ อีก 1 แสนตัน ที่รัฐบาลนี้ใช้เงิน 6 พันล้านบาทไปซื้อมาเก็บไว้ ทำให้สต็อกรัฐขณะนี้มียางกว่า 3 แสนตัน หวังว่าจะไปลดราคาขายในประเทศระยะยาว ตอนนี้รัฐบาลกำลังหลงทาง เกษตรกรเดือดร้อนจริงๆ จะทนอีกไม่ไหวแล้ว เบื้องต้นแนวทางเคลื่อนไหวจะรวมตัวไปยื่นหนังสือทุกจังหวัด เพื่อคัดค้านให้ยุติการใช้เงินใน โครงการมูลนิธิกั้นชนไปเอื้อแค่พ่อค้าเท่านั้น” นายทศพลกล่าว

ไทยถกอินโดฯเร่งเอ็มไอยู ช่วยบริษัทร่วมทุนทำประมง

กรประมงเตรียมเสนอกรม.อนุมัติ กรอบเจรจาทำการประมงร่วม อินโดนีเซีย หวังหาข้อยุติหลังออก ประกาศระงับต่อใบอนุญาตทำประมงกับ บริษัทร่วมทุนอินโดนีเซีย เร่งผลักดันทำเอ็มไอยู ช่วยผู้ประกอบการไทย

ตามที่กระทรวงกิจการทางทะเลและ ประมงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ออกกฎ กระทรวงระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมง เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2557 โดยมีผลถึงวันที่ 30 เม.ย. 2558 นายจุฬพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่ ประกาศดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงของไทย ที่เข้าไปทำประมงในลักษณะร่วมทุนกับเอกชน อินโดนีเซีย ซึ่งตามกฎหมายระเบียบการร่วมทุน เรือประมงไทยต้องก่อนทะเบียนเรือไทย และ โอนสัญชาติเป็นเรือประมงอินโดนีเซียก่อน จึงจะขอใบอนุญาตทำประมงในหน้าน้ำได้

นอกจากนี้ ยังออกกฎระเบียบกำหนด ให้เรือประมง ที่ต่อจากต่างประเทศใช้ลูกเรือ ประมงอินโดนีเซียทั้งหมด ส่งผลให้ปัจจุบัน เรือบรรทุกสัตว์น้ำของไทย 4 ลำ เรือประมง ภายใต้อำนาจร่วมทุนต้องเป็นสัญชาติอินโดนีเซีย แล้วประมาณ 200 ลำ มีคนงานในเรือทั้งสิ้น 5,000 คน ต้องจอดเทียบท่าที่ท่าเรืออินโดนีเซีย โดยทางการอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้นำสัตว์น้ำ กลับมาไทยทำให้บริษัทร่วมทุนต้องรับการระงับ ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรือประมง ลูกเรือ และสัตว์น้ำ บนเรือ เป็นเงินประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อลำ ต่อเดือน

วางแนวทางถกประมงไทย-อินโดฯ

ปัญหาดังกล่าวกรมประมงได้เจรจากับ Dr.Gellwynn Jusuf อธิบดีกรมจับสัตว์น้ำ ของอินโดนีเซีย ใน 5 ประเด็นหลัก 1. การจัดทำ ร่างบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มไอยูระหว่างไทย กับอินโดนีเซียว่า ด้วยความร่วมมือด้านการ ประมงฉบับใหม่ ซึ่งขอบเขตความร่วมมือตามที่ ได้รับความไว้วางใจที่ความเข้าใจ เช่น การ ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยอาศัยเวทีการประชุมระดับทวิภาคี ภูมิภาค

และพหุภาคี

การส่งเสริมมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การแบ่งปันข้อมูลและข้อสนเทศเกี่ยวกับการ นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง การขนถ่าย สัตว์น้ำ หากมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำ และการ จดทะเบียน หรือการจดทะเบียนเรือประมง ตามที่ร้องขอ และส่งเสริมการลงทุนด้านการ ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูป



จุฬพล สงวนสิน

ขงกรม.อนุมัติกรอบเอ็มไอยูร่วม

สำหรับร่างเอ็มไอยูดังกล่าว ได้ขอยุติจาก ฝ่ายไทยและอินโดนีเซียแล้ว ในส่วนของไทยอยู่ ระหว่างเสนอกรม.ให้ความเห็นชอบ ก่อนลงนาม ร่วม จากการเจรจากับฝ่ายอินโดนีเซีย ปรากฏ ว่าอินโดนีเซียขอให้ไทยรอให้ครบกำหนดของ การระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมง ชั่วคราว ซึ่งจะครบวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดย อินโดนีเซียจะปรับนโยบายพิจารณาจาก ผลการประเมินของตรวจสอบเรือประมงภาย ใต้อำนาจร่วมทุน ระหว่างเอกชนไทยและ อินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2. อินโดนีเซียจะขอแลกเปลี่ยนข้อมูลการ ถอนทะเบียนเรือประมงไทยที่ทำประมงร่วมกับ เอกชนอินโดนีเซีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการ ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำจากอินโดนีเซีย ซึ่งไทยแจ้ง ว่าเรื่องนี้ถูกบรรจุอยู่ในเอ็มไอยูเกี่ยวกับการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่แล้ว ไทยยินดีที่จะปฏิบัติ ตามหลังลงนามในร่างเอ็มไอยูทั้งสองฝ่ายแล้ว

ไทยขอเปลี่ยนข้อบังคับต้องห้าม

3.ไทยขอรายละเอียดขั้นตอนของการ ตรวจสอบ ตามกฎกระทรวงกิจการทางทะเล และประมง ฉบับที่ 56/2014 ลงวันที่ 3 พ.ย.2557 เกี่ยวกับการระงับการออกใบอนุญาตต่างๆ และ ข้อเสนอการใช้มาตรการอนุรักษ์อื่นๆ ตามกฎ กระทรวงฉบับที่ 2/2015 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 ว่าด้วยการสั่งห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ อวนล้อมทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย โดยเสนอให้อินโดนีเซียพิจารณาใช้มาตรการ อื่นๆ เช่น กำหนดเขตทำการประมงและเขต อนุรักษ์รวมทั้งกำหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสม พร้อมให้เวลาปรับเปลี่ยนแก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง อินโดนีเซียขอให้ไทยทำหนังสือเป็นทางการจะ ได้หรือเชิงเทคนิคที่ชัดเจน

4.อินโดนีเซียย้ำว่า มีนโยบายในการแยก ประเภทเรือ ที่ทำประมงร่วมทุนที่ถูกต้องตาม กฎหมายออกจากเรือประมงที่ทำผิดกฎหมาย

5.อินโดนีเซียรับทราบข้อเสนอของไทยที่จะให้ องค์การสะพานปลา ช่วยผู้ประกอบการประสาน การทำประมงร่วมกับอินโดนีเซีย รวมถึงการ ให้ไทยแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือ ระหว่างสองประเทศ ช่วยกันควบคุม และกำกับ ดูแล ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ ไร้การควบคุม

ชื่นชมไทยออกกรม.ประมงใหม่

ทั้งนี้ ในการร่วมเจรจา อินโดนีเซีย ยินดี ที่ไทยมีพ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ เป็นกลไก สำคัญการบริหารจัดการการทำประมงนอก น่านน้ำไทย จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการต่อยอด การทำการประมงผิดกฎหมาย และพอใจ ที่ พ.ร.บ. การประมงฯ ฉบับใหม่มีการปรับบท ลงโทษสำหรับเรือประมงไทย ที่ออกไปทำการ ประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการกำหนดให้เรือ ประมงติดตั้งระบบติดตามเรือด้วยดาวเทียม

“จากการเจรจาความร่วมมือทำการ ประมงระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครั้งนี้ จะ ทำให้ไทยและอินโดนีเซียสามารถลงนามใน ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมกันได้ เพื่อเป็น เครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาการทำประมง ที่เกิดขึ้น”นายจุฬพล กล่าว

ไทยลูนอินโด ปลดล็อกกฎ ร่วมทำประมง

โพสต์ทูเดย์ ไทยลูนอินโด
ปลดล็อกทำประมง เร่งขยาย
ความร่วมมือชาติอื่นช่วยผู้
ประกอบการ

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงไปเยือนกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อหารือกับ นายเกลวินน์ จูซุฟ อธิบดีกรมจับสัตว์น้ำของอินโดนีเซีย เกี่ยวกับความร่วมมือทำการประมงระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย หลังจากอินโดนีเซียได้ออกกฎกระทรวงระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมงกับไทย เป็นระยะเวลา

6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2557-30 เม.ย. 2558 กระทบต่อผู้ประกอบการประมงของไทยที่เข้าไปทำการประมงในลักษณะร่วมทุน (Joint Venture) กับภาคเอกชนของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในการหาหรือร่วมกัน ไทยแสดงท่าทีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายและหวังว่าหลังวันที่ 30 เม.ย. ทั้งสองประเทศจะลงนามความร่วมมือในการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียต่อไปได้ แต่ทางการอินโดนีเซียยังสงวนท่าที โดยระบุว่าขอให้พ้นวันที่ 30 เม.ย.ไปก่อน

“กรมหวังว่าจะได้ข่าวดี แต่เพื่อรองรับความต้องการวัตถุดิบในประเทศ ได้เตรียมเดินทางไปหารือการทำประมงในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย พม่า และบังกลาเทศ เนื่องจากไทยนำเข้าวัตถุดิบประมงปีละกว่า 1.68 ล้านตัน มาจากอินโดนีเซีย ประมาณ 2.3 แสนตัน หรือ 14% ของความต้องการใช้ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าในเดือนหน้าจะเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบ” นายจุมพล กล่าว

อบจ.ภาคใต้ขานรับ ใช้ยางพาราทำถนน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา เปิดเผยว่า ในการประชุมสมาชิก อบจ.ภาคใต้ ที่จ.พังงา เมื่อปลายเดือน มกราคมที่ผ่านมา โดยมีนายก อบจ.14 จังหวัด ภาคใต้และ นายธรรมบุญ ผุ้เฒ รอง เลขานุการสภาพัฒน์ นายประสิทธิ์ นิเมเจริญ ชาติ ผอ.สำนักงานโยธาและแผนการ ขนส่งและจราจร(ตบข.) กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งตนได้มีการหยิบยก ปัญหาการยางพาราตกต่ำมาพูดคุยและหา แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การ ศึกษา ได้ขอให้ อบจ.พิจารณาโครงการ ยางพาราทำถนน ซึ่งจะช่วยเหลือยางพาราให้สูงขึ้นได้ระดับหนึ่ง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็น ด้วยกับข้อเสนอของตน และมีมติที่ประชุม ให้ อบจ.ทั้ง 14 จังหวัด ดำเนินการยางพารา ผสมยางมะคดยางถนนอย่างน้อยอบจ. ละ 1 สาย ในปีงบประมาณ ๕๙ ส่วนของ อบจ. สงขลา งบประมาณในหมวดปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางพาราผสมกับยางมะคดยาง ถนนทุกสาย เพื่อชื้อขาดการใช้ง่านถนน.

นครสวรรค์ผุดเวทีเชื่อมโยง เสริมสภาพคล่องเงินสหกรณ์

นครสวรรค์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงสภาพปัญหาของสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง และสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องล้มระบบ และแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงิน โดยมีผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

นายโสรัจ ออไอศูรย์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งที่มีสภาพคล่องล้มระบบ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งสหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์จะ

เป็นเวทีในการชี้แจงสภาพปัญหาของสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องรวมถึงสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องล้มระบบ และแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินรวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินในระบบสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ และสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่สมาชิกสหกรณ์โดยรวม

นายโสรัจกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เชื่อว่าสหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ สร้างหลักประกันที่มั่นคง ตลอดจนความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน เพื่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม

๖ พงาเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่อาเซียน

นายประยูร รตนเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดพงา กล่าวว่า จ.พงา ได้เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จำนวน 45 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมในผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ASEAN GAP) และสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร

นายสมมาตร สยมภาค เกษตรจังหวัดพงา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จ.พงา มีพื้นที่ปลูกมังคุด จำนวน 12,918 ไร่ ผลผลิตรวม 10,270 ตัน/ปี ซึ่งมังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอีกชนิดหนึ่ง

รองลงมาจากยางพารา และปาล์มน้ำมัน การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยเกษตรกรเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำไปปรับใช้ในสวนของตนเอง สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดพงาจะจัดทำทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลได้ติดตาม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานต่อไป

อุตรดิตถ์มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการงบประมาณ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558 เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม และ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน โดยมีนายอำนาจ पालาส เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุชัย ลิ้มสมนุติ ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยอุตร

ดิตถ์ พระยาพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำนาจกล่าวว่า การมอบปัจจัยให้แก่เกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากได้รับการอบรมให้ความรู้ โดยกิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม มีเกษตรกร 250 ราย พื้นที่ 5,000 ไร่ จะได้รับปุ๋ยในอัตราไร่ละ 8 กิโลกรัม สำหรับการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย พื้นที่ 500 ไร่ จะได้รับปุ๋ยในอัตราไร่ละ 250 กิโลกรัม

ไทยนำสินค้าเกษตรร่วมนิทรรศการ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กรมหม่อนไหม โดยสำนักอนุรักษ์ ล้อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งการ และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม ร่วมจัด เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานครั้งนี้ับ นิทรรศการ ในงาน International Green เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อน Week 2015 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์ ใหมให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สาธารณรัฐเยอรมนี ล้อม ที่ท้องถิ่นของไทย รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่

โดยนำโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ท้องถิ่นของไทย รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ เข้าร่วมจัดแสดง ประกอบด้วยการแสดง ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หม่อน ไทยไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านหม่อนไหมใน ภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต และการจัด งานครั้งนี้ นับเป็นการแสดงสินค้าผลผลิต ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใน งานมีการจัดนิทรรศการจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม รัสเซีย โรมาเนีย นอร์เวย์ รวมทั้ง ประเทศไทย ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมจัด นิทรรศการ เช่น มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิ ชัยพัฒนา รวมถึงกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็นต้น.

พัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



นอกเหนือจากแผนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก.แล้วงานด้านการติดตามเพื่อเอาปัญหาและผลการดำเนินการมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาดำเนินการให้ดีขึ้นในอนาคตก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ กฟก.

ตามพระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ระบุถึงการกำหนดให้เกษตรกรแจ้งความคืบหน้ารวมถึงระบุถึงการประเมินผล วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์แห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาเกษตรกรให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ กฟก. ได้จัดดำเนินการในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ขึ้น

ทั้งนี้ นายวัชรพันธุ์ จันทรวงจร เลขานุการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า จากภารกิจการติดตามประเมินผล เกษตรกรสมาชิก ซึ่งเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง กฟก. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ นี้



การบรรยายให้ความรู้



ผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้



คณะผู้เข้ารับการอบรม

นอกเหนือจากการติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ตามปกติที่เป็นภารกิจของ กฟก.แล้ว จะยังเน้นให้ผู้ปฏิบัติ นำข้อมูล และรายละเอียด

วิทยาการจากศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า ใน การจัดโครงการอบรมดังกล่าว มีเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรของ กฟก.ในแต่ละสำนักงานสาขา มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลเกษตรกรสมาชิก รวมถึง เพิ่มศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในงานด้านการ



ระดมความคิดเทียบ

ติดตามประเมินผล ที่ตรง กับจุดประสงค์ตามกฎหมาย จัดตั้งกองทุน

“ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในแต่ละภาคส่วน เพื่อนำเอามารวบรวม และจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับส่งเสริมงานด้านการติดตาม และประเมินผล โดยมี เนื้อหาสำคัญ ๆ อาทิ

ต่าง ๆ มาปรับปรุงงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับเกษตรกร รวมถึงมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของ กฟก.ด้วย

แนวคิดการพัฒนา โครงการพัฒนาฟื้นฟู เกษตรกรบวชจร และการวางแผน การใช้ เครื่องมือดัชนีชี้วัด ระบบการติดตามประเมินผล และภารกิจการติดตามประเมินผล” รศ.

“โดย กฟก.ได้รับความร่วมมือจาก บัณฑิตน์ กล่าว

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดอบรมสร้างเสริม ทักษะความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ให้กับ บุคลากรของ กฟก. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ด้านการติดตามประเมินผลและช่วยเหลือ เกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายวัชรพันธุ์ กล่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร จึงเป็นโครงการเพื่อ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของ กฟก.เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามประเมินผล ที่มีข้อมูลชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่าง แท้จริง ทั้งกับ กฟก.และกับภารกิจด้านการ ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป.

ทางด้าน รศ.บัณฑิตน์ พรหมพักทิง